

UAC คาดงบครึ่งปีหลังโตเด่น

• ำรายได้ปีนี้ 2.5 พันล้าน-ย้ายเทรด SET ใน Q3

“UAC” ฃายภาพธุรกิจครึ่งปีหลังโตเด่น ำนัสนงส์ธุรกิจเทรดดิ้ง-ไอบีไอเซลชาซึ้น มั่นใจ รายได้ปีนีเข้าเป้า 2,500 ล้านบาท นอกจากนี้ คาคย้ายเทรดจาก mai ไป SET ภายใน ไตรมาส 3/2561

นายชัพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่ ภาพรวมธุรกิจใ ครึ่งปีหลังของปี 2561 มีแนวโน้มการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากธุรกิจเทรดดิ้งที่ เติบโตจากอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น ธุรกิจ ไพโตรเคมี และโรงกลั่นที่เติบโต ประกอบกับ ธุรกิจไอบีไอเซลที่มีแนวโน้มการขยายตัวได้ดี ขึ้นจากการที่ภาครัฐได้ปรับสัดส่วนไอบีไอเซล จาก B7 เป็น B20

โดยแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่ง หลังของปี 2561 ของบริษัทจะเติบโตต่อ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง เนื่องจากความ ต้องการใช้จากอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ อาทิ กลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โรง กลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ำ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีเหลว รวมทั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น สารเติมแต่ง และตัวเร่งปฏิกิริยา และกลุ่ม ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อการส่งออก

ขณะที่ ธุรกิจไอบีไอเซลมีแนวโน้มการ ขยายตัวที่ดีขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ ภาครัฐได้ปรับสัดส่วนไอบีไอเซล (B100) ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก B7 เป็น B20 สำหรับกลุ่มรถบรรทุก จะช่วยเพิ่มปริมาณ ความต้องการใช้ B100 ในประเทศ ซึ่งจะเป็ นปัจจัยหนุนการเติบโตของยอดขายในไตรมาส 3/2561 ได้เป็นอย่างดี



ชัพล ประสพโชค

นอกจากนี้ ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ โรงงานผลิต ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ แม่แดง 2, โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP), โรงไฟฟ้าเสถียรเอ, โรงไฟฟ้าประตูเขมา, โรงงานผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติด ตั้งบนหลังคา และโรงงานผลิตและจำหน่าย ลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์พอลิเมอร์ มีการ ทอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายได้ปี 2561 บริษัทมั่นใจจะทำ ได้ 2,500 ล้านบาท และคาดว่าจะมีกำไรก่อนหัก ดอกเบียภาษี และค่าเสื่อม (EBITDA) ไม่ต่ำ

กว่า 400 ล้านบาท ตามแผนการขยายธุรกิจ เทรดดิ้ง โดยเฉพาะธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ที่มี การนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี ซึ่งยังมี ทิศทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน บริษัทวางกลยุทธ์ในการ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาจำหน่าย พร้อมกับ ยังคงรักษาสถานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้า ใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ปีละ 3,000 ล้านบาท ในปี 2563

นายชัพล กล่าวอีกว่ บริษัทเตรียม ความพร้อมทางด้านการเงิน เพื่อใช้ในการขยาย ธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อประเภท เงินทุนหมุนเวียน ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เป็นวงเงินรวม 1,187 ล้านบาท และล่าสุดได้ลงนามในสัญญา สนับสนุนทางการเงิน จำนวน 350 ล้านบาท กับบริษัท แพลคเตอร์ แอนด์ อีคิวเมนท์ กสิกรไทย จำกัด (KF&E) เพื่อใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ

โดยบริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอ ขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตรา ดอกเบีย 5.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ส่วนแผนการย้าย หลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) นั้น บริษัทคาดว่าจะ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 3/2561 ■